

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc với UBND huyện Tây Sơn về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022

Ngày 04/10/2021, tại Trụ sở UBND huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tây Sơn về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. Tham dự buổi làm việc có giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Du lịch; đại diện Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan của huyện Tây Sơn. Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

II. ĐỐI VỚI HUYỆN TÂY SƠN

Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã nêu trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022, huyện Tây Sơn cần tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao, đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nêu trên, theo đó tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển nông nghiệp toàn diện nông, lâm nghiệp. Chủ động rà soát đất đai, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất quy hoạch trồng các loại cây trồng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh. Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất; phát triển, nhân rộng diện tích sản xuất các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế như các loại cây có múi, lạc,... gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động chăn nuôi, nhất là chăn nuôi bò lai chất lượng cao, heo, gà thả đồi theo hướng quy mô lớn, hiện đại, bền vững gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Tiếp tục phát triển các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) của địa phương.

2. Tập trung thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường sinh thái, đưa công tác bảo vệ môi trường đi vào chiều sâu. Tập trung tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong Nhân dân về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường. Triển khai các

giải pháp kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác đảm bảo môi trường trong khai thác khoáng sản, thi công xây dựng công trình, dự án trên địa bàn, nhất là thi công các tuyến giao thông, chú trọng vệ sinh, mỹ quan các tuyến đường giao thông nông thôn. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, điểm chăn nuôi tập trung, chăn nuôi nông hộ; vận động người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt; tổ chức kịp thời, hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, không để xảy ra tồn đọng ảnh hưởng đến môi trường. Quan tâm kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, nơi làm việc; thực hiện sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn gàng, lưu kho lưu trữ tài liệu theo đúng quy định, chú trọng phòng, chống cháy nổ.

3. Tập trung phát triển dịch vụ, du lịch. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng hoàn thiện bản đồ du lịch huyện Tây Sơn, phục vụ thu hút du khách, phát triển du lịch địa phương. Phát huy lợi thế về lịch sử - văn hóa để phát triển du lịch tâm linh, du lịch lịch sử gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện. Tăng cường liên kết với các địa phương gắn với kết nối các điểm di tích, danh lam danh thắng như: Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, bến Trường Trâu, Đền Kính thiên, tháp Dương Long, Hầm Hồ, Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, đền thờ Võ Văn Dũng các lò võ cổ truyền, làng nghề truyền thống... Nghiên cứu, hình thành các tour, tuyến du lịch kết nối các tuyến du lịch của tỉnh và cả nước.

4. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp gắn với thu hút đầu tư để nhanh chóng lấp đầy và phát huy hiệu quả sản xuất các cụm công nghiệp trên địa bàn. Mở rộng, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, như: Nón lá Thuận Hạnh (xã Bình Thuận), Bánh tráng Kiên Long (xã Bình Thành), bánh tráng Thuận Truyền (xã Bình Thuận), Dệt thổ cẩm xã Vĩnh An, rượu đậu xanh Tây Sơn... Trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường; yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn có kế hoạch, phương án cụ thể về bảo vệ môi trường.

5. Ưu tiên nguồn lực đầu tư đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, khu dân cư, khu đô thị - thương mại - dịch vụ, du lịch, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, mở rộng không gian đô thị Phú Phong để từng bước hình thành đô thị Tây Sơn theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 09/6/2020. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy hoạch chung 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500 các phân khu, khu vực để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

6. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách bền vững, nhất là thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; nuôi dưỡng các nguồn thu mới, nguồn thu còn dư địa; tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2022; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được giao. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

7. Tiếp tục đảm bảo công tác an sinh xã hội. Tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch về giảm nghèo, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình hằng năm. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, quan tâm giúp đỡ kịp thời trẻ em gặp khó khăn.

8. Tập trung xây dựng, củng cố chính quyền cấp xã vững mạnh, hướng tới hợp nhất một số chức danh cán bộ cấp xã theo quy định pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra công vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức trên địa bàn.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và hội đoàn thể trên địa bàn, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để cùng nhau lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

9. Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chú trọng công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trước mắt ưu tiên thực hiện số hóa các loại hồ sơ, văn bản tại UBND cấp xã theo lộ trình quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định 107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 của Chính phủ.

10. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thể trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề tôn giáo; kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

II. ĐỐI VỚI CÁC SỞ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ UBND huyện Tây Sơn thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực trồng rau, cây ăn quả, cây dược liệu dưới tán rừng,...; hỗ trợ quy trình công nghệ sản xuất cây giống, con giống, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2022.

2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tổ chức khoa học, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường hỗ trợ UBND huyện Tây Sơn áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại giống, kỹ thuật canh tác mới, quy trình chế biến, bảo quản sản phẩm... nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu

sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP... báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 12/2022.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất xây dựng Quy trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, làng nghề cho huyện Tây Sơn, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2022.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, hướng dẫn các địa phương, trong đó có huyện Tây Sơn sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thẩm định, phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc cho Công an cấp xã, góp phần đảm bảo cơ sở vật chất làm việc cho lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất chủ trương Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu sân golf Tây Sơn tại Xã Tây Phú (diện tích khoảng 110ha) theo nội dung kiến nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 21/9/2022, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2022.

6. Sở Thông tin và Truyền thông tập trung hỗ trợ UBND huyện Tây Sơn thực hiện công tác chuyển đổi số. Trước mắt, chủ trì, phối hợp với VNPT Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc cụ thể với UBND huyện Tây Sơn và UBND xã Tây Giang để xem xét thực trạng lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại UBND xã Tây Giang, đề xuất phương án số hóa một số loại hồ sơ, văn bản, thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Trung ương, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/10/2022.

7. Cục Thống kê tỉnh căn cứ 19 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết HĐND tỉnh ban hành hàng năm, xây dựng các bảng, biểu số liệu thống kê áp dụng thống nhất cho tất cả các huyện, thị xã thành phố; tổ chức thu thập số liệu theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm; làm việc thống nhất về số liệu với các địa phương, trong đó lưu ý các biểu số liệu cần có sự phân tích, so sánh, đánh giá, xếp hạng các chỉ số để làm rõ kết quả đạt được của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Cục Thống kê tỉnh chuyển các biểu số liệu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

III. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA HUYỆN TÂY SƠN

Giao các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện Tây Sơn theo quy định, tạo điều kiện tối đa để huyện Tây Sơn phát triển, có Văn bản trả lời cho UBND huyện Tây Sơn và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền, nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ban QL KKT tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An